

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๕ น.

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมแล้วอนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนฝากไปยังรัฐบาลดำเนินการแก้ไข โดยสมาชิกได้ใช้เวลาในการอภิปราย ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งนอกระเบียบวาระ ๒ เรื่อง และในระเบียบวาระ ๑ เรื่อง คือรับทราบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในวาระรับทราบดังกล่าวสมาชิกฝ่ายค้านได้ขอหารือต่อประธานโดยเสนอให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ด้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตามประธานแจ้งว่าหากต้องการให้ถ่ายทอดสดต้องประสานล่วงหน้า จากนั้นประธานวิฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นชี้แจงว่าวิฝ่ายค้านได้ประสานกับวิรัฐบาลแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสด ดังนั้นจึงขอหารือต่อประธานขอให้เลื่อนเรื่องดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อจะได้มีเวลาประสานกับสถานีโทรทัศน์ในการถ่ายทอดสดต่อไป ขณะเดียวกันประธานวิรัฐบาลได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมว่าทางวิรัฐบาลมีความเห็นว่า ตามธรรมเนียมการปฏิบัติไม่เคยมีการถ่ายทอดสดวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและเห็นว่าการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุก็เพียงพอแล้ว ต่อมา ส.ส. บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ เสนอญัตติให้เลื่อนวาระดังกล่าวออกไปก่อน ขณะที่ ส.ส. ไพจิตร ศรีวรรณ พรรคเพื่อไทย เสนอให้คงวาระเดิม ในที่สุดที่ประชุมส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นด้วยกับญัตติของ ส.ส. บุญยอด จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงต่อนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มีสมาชิกประสงค์อภิปรายเป็นจำนวนมาก โดยใช้เวลากว่า ๖ ชั่วโมง ส่วนประเด็นการอภิปรายก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง เช่น ควรคัดเลือกบุคลากรที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็นไปอย่างเข้มข้นและรัดกุม ควรปฏิบัติงานข่าวเชิงรุกให้เข้มข้นขึ้น ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย สมาชิกบางท่านเสนอให้ใช้วิธีการปกครองแบบกระจายอำนาจแต่จะต้องใช้หลักการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นควรยึดหลักความยุติธรรม รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ดูแล ควรศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้ง ส.ส. บางท่านก็อภิปรายท้วงติงการเขียนนโยบายว่า ไม่ควรเขียนเชื่อมโยงปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าวทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และมีความต่อเนื่อง เป็นต้น

การอภิปรายในวันนี้ ดำเนินมาถึงเวลา ๒๒.๓๖ นาฬิกา ประธานเห็นว่าใช้เวลาพอสมควรแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ประสงค์จะอภิปรายซึ่งเหลือประมาณ ๑๑ คน ได้อภิปรายต่อในวันพรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕) และสั่งปิดประชุม เวลา ๒๒.๓๖ น.